

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย 2557-2561	แผนการดำเนินงาน				
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3.พัฒนามหาวิทยาลัย นครให้มียุทธศาสตร์ ความสัมพันธกับศิษย์เก่า อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้ เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ สานประโยชน์ในการ พัฒนานักศึกษาและ มหาวิทยาลัย	3.1เสริมสร้างระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ เก่ากับมหาวิทยาลัย	3.1.1ผลักดันให้ Alumni Office มีผลงานเป็น รูปธรรม	ผลักดันให้สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ชมรมศิษย์เก่าคณะ/ จังหวัดและกองพัฒนา ศิษย์เก่าสัมพันธ์มีการ ดำเนินงานที่ประสานและ เอื้อประโยชน์ต่อกัน ตลอดจนเป็นที่รู้จักของ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป	-จัดให้มีป้ายแสดงที่ตั้ง ของกองพัฒนาศิษย์เก่า สัมพันธ์ และสมาคมศิษย์ เก่า โดยรอบ มหาวิทยาลัย  -จัดกิจกรรมพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างกอง ฯกับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง	-พัฒนากองฯและสมาคม ฯให้มีพื้นที่บริการและสิ่ง อำนวยความสะดวกต่อการ จัดการกิจกรรมของศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  -จัดกิจกรรมพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างกอง ฯกับสมาคมศิษย์เก่า และชมรมศิษย์เก่าคณะ กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง	-พัฒนากองฯและสมาคม ฯให้มีพื้นที่บริการและสิ่ง อำนวยความสะดวกต่อการ จัดการกิจกรรมของศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  -จัดกิจกรรมพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างกอง ฯกับสมาคมศิษย์เก่า และชมรมศิษย์เก่าคณะ กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	-พัฒนากองฯและสมาคม ฯให้มีพื้นที่บริการและสิ่ง อำนวยความสะดวกต่อการ จัดการกิจกรรมของศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  -จัดกิจกรรมพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างกอง ฯกับสมาคมศิษย์เก่า และชมรมศิษย์เก่าคณะ กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เพื่อศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันอย่าง ต่อเนื่อง	-พัฒนากองฯและสมาคม ฯให้มีพื้นที่บริการและสิ่ง อำนวยความสะดวกต่อการ จัดการกิจกรรมของศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  -จัดกิจกรรมพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างกอง ฯกับสมาคมศิษย์เก่า จังหวัด เพื่อศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
		3.1.2จัดให้มีระบบ ฐานข้อมูลของศิษย์เก่าทุก รุ่นพร้อมทั้งติดตาม ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุก 6 เดือน เพื่อให้ศิษย์เก่ามีสิทธิ เข้าถึงทรัพยากรและ บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย	-มีฐานข้อมูลของศิษย์เก่า ที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างให้เกิด เครือข่ายที่เข้มแข็งใน อนาคต	-จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า ย้อนหลังปี 2544-2545  -จัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาปี 2555-2556	-จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า ย้อนหลังปี 2542-2543  -จัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาปี 2557  -เปิดบริการให้เข้าถึง ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อ การนำไปใช้ประโยชน์	-จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า ย้อนหลังปี 2538-2541  -จัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาปี 2558  -พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ  -พัฒนาให้เกิดการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระหว่างกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์กับกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า ย้อนหลังปี 2535-2537  -จัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาปี 2559  -พัฒนาให้เกิดการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระหว่างกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์กับกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	-จัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า ย้อนหลังปี 2533-2534  -จัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาปี 2560  -พัฒนาให้เกิดการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระหว่างกองพัฒนาศิษย์ เก่าสัมพันธ์กับกลุ่ม สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย 2557-2561	แผนการดำเนินงาน				
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		3.1.3 จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลประเภทต่างๆ	<p>-มีทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นตั้งแต่ปี 2537-2561</p> <p>-มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ</p> <p>-มีสถานที่จัดแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่น หรือมีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์</p>	<p>-จัดให้มีการประชุมโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี รวมถึงการเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>-ดำเนินการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นผ่านสื่อ</p> <p>-จัดหาพื้นที่เพื่อแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่นฯ ภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>-จัดให้มีการประชุมโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี รวมถึงการเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาสากลเพื่อเปิดโอกาสให้กับศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น</p> <p>-ดำเนินการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นผ่านสื่อ</p> <p>-จัดแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่นฯ ภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>-จัดให้มีการประชุมโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี รวมถึงการเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาสากลเพื่อเปิดโอกาสให้กับศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น</p> <p>-ดำเนินการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นผ่านสื่อ</p> <p>-จัดแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่นฯ แต่ละภูมิภาค</p>	<p>-จัดให้มีการประชุมโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี รวมถึงการเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาสากลเพื่อเปิดโอกาสให้กับศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น</p> <p>-ดำเนินการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นผ่านสื่อ</p> <p>-จัดแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่นฯ</p>	<p>-จัดให้มีการประชุมโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี รวมถึงการเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษาสากลเพื่อเปิดโอกาสให้กับศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น</p> <p>-ดำเนินการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นผ่านสื่อ</p> <p>-จัดแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่นฯ</p>
		3.1.4 พัฒนาช่องทางสื่อสารสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ให้มีความหลากหลาย และให้มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของศิษย์เก่า	<p>-มีช่องทางสื่อสารสื่อสารข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์</p>	<p>-มีการจัดส่งข่าวสารไปถึงศิษย์เก่า(สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)ทุกเดือน</p> <p>-ปรับปรุงรูปแบบ website ให้ทันสมัย มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</p>	<p>-มีการจัดส่งข่าวสารไปถึงศิษย์เก่า(สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)ทุกเดือน และเพิ่มช่องทางให้ศิษย์เก่าอัพเดทข้อมูลส่วนตัว และข้อเสนอแนะ</p> <p>-ปรับปรุงรูปแบบ website ให้ทันสมัย มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีเวอริชั่นภาษาอังกฤษ</p>	<p>-มีการจัดส่งข่าวสารไปถึงศิษย์เก่า(สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)ทุกเดือน และนำข้อเสนอแนะกลับมาพัฒนารูปแบบการจัดส่งข่าวสารให้ตรงตามความต้องการของศิษย์เก่า</p> <p>-เพิ่มช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าน website</p>	<p>-มีการจัดส่งข่าวสารไปถึงศิษย์เก่า(สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)ทุกเดือน</p> <p>-ปรับปรุงรูปแบบ website ให้ทันสมัย มีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <p>-มีการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่าผ่านสมาร์ตโฟน</p>	<p>-มีการจัดส่งข่าวสารไปถึงศิษย์เก่า(สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)ทุกเดือน</p> <p>-ปรับปรุงรูปแบบ website ให้ทันสมัย มีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <p>-มีการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่าผ่านสมาร์ตโฟน</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	มาตรการ	เป้าหมาย 2557-2561	แผนการดำเนินงาน				
				ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	3.2 ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมใ้ การพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม	3.2.1 สร้างความร่วมมือ จากศิษย์เก่าในทุกรูปแบบ	-ได้รับความร่วมมือจาก ศิษย์เก่าในทุกกิจกรรม	-ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วน ร่วมในกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยทั้งในด้าน วิชาการหรือกิจกรรมเพื่อ สังคม  -จัดกิจกรรมระดมทุนจาก ศิษย์เก่าเพื่อประโยชน์ของ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	-ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วน ร่วมในกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยทั้งในด้าน วิชาการหรือกิจกรรมเพื่อ สังคม  -บริหารจัดการกองทุน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย นครสวรรค์ให้เกิด ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันอย่างเป็น รูปธรรม	-ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วน ร่วมในกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยทั้งในด้าน วิชาการหรือกิจกรรมเพื่อ สังคม  -บริหารจัดการกองทุน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย นครสวรรค์ให้เกิด ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันอย่างเป็น รูปธรรม	-ส่งเสริมให้ศิษย์เก่า ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม  -บริหารจัดการกองทุน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย นครสวรรค์ให้เกิด ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันอย่างเป็น รูปธรรม	-ส่งเสริมให้ศิษย์เก่า ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม  -บริหารจัดการกองทุน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย นครสวรรค์ให้เกิด ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันอย่างเป็น รูปธรรม
		3.2.2 มีกลไกการใช้ เครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ตอนล่าง	-มีชมรมศิษย์เก่าจากพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง  -จัดให้ชมรมศิษย์เก่าทุก คณะมีส่วนร่วมในการ พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ตอนล่าง	-ดำเนินการผลักดันให้ จังหวัดตาก สุโขทัย มี ชมรมศิษย์เก่า รวมทั้งการ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้เครือข่าย ศิษย์เก่า	-ดำเนินการผลักดันให้ จังหวัดอุทัยธานี อุตรดิตถ์ มีชมรมศิษย์เก่า รวมทั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้เครือข่ายศิษย์เก่า	-ดำเนินการผลักดันให้ จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร มี ชมรมศิษย์เก่า รวมทั้งการ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้เครือข่าย ศิษย์เก่า	-จัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก	-จัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชมรมทุกจังหวัด
		3.2.3 สร้างความร่วมมือ กับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อ ผลักดันให้ศิษย์เก่าเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	-ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมนิสิตเก่าในทุก กิจกรรมพร้อมทั้งได้ข้อมูล ของศิษย์เก่าเก่าที่เป็น ปัจจุบัน	-จัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมให้นิสิตก่อนเป็น ศิษย์เก่า  -จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเทา-แสด  -จัดกิจกรรมแสดงความ ยินดีกับศิษย์เก่าในพิธี พระราชทานปริญญา บัตร	-จัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมให้นิสิตก่อนเป็น ศิษย์เก่า  -จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเทา-แสด  -จัดกิจกรรมแสดงความ ยินดีกับศิษย์เก่าในพิธี พระราชทานปริญญา บัตร	-จัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมให้นิสิตก่อนเป็น ศิษย์เก่า  -จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเทา-แสด  -จัดกิจกรรมแสดงความ ยินดีกับศิษย์เก่าในพิธี พระราชทานปริญญา บัตร	-จัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมให้นิสิตก่อนเป็น ศิษย์เก่า  -จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเทา-แสด  -จัดกิจกรรมแสดงความ ยินดีกับศิษย์เก่าในพิธี พระราชทานปริญญา บัตร	-จัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมให้นิสิตก่อนเป็น ศิษย์เก่า  -จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าเทา-แสด  -จัดกิจกรรมแสดงความ ยินดีกับศิษย์เก่าในพิธี พระราชทานปริญญา บัตร